



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตคลองสาน (ฝ่ายปกครอง โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๕๒๗๙ หรือโทร ๕๐๕๗ โทรสาร ๐ ๒๔๓๙ ๓๕๕๘)

ที่ กท ๕๖๐๑/ ๓๒๕๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเขตคลองสาน ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานเขตคลองสาน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ราย นางสาวณัฏฐา ห่วงรักษ์ และสรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก พร้อมเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน มาเพื่อโปรดปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าวขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตคลองสาน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นายชาติชาย กุละนำพล)  
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน



ประกาศสำนักงานเขตคลองสาน  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตคลองสาน พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้ว ในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตคลองสาน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวณัฏฐา ห่วงรักษ์	นิติกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ขคส.๑๒๑)	นิติกรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขคส.๑๒๑)	ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตคลองสาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชาติชาย กุลนะนำพล)  
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐฐา ท่วงรักษ์  
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ขคส. ๑๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (๑ เมษายน ๒๕๕๐)</p> <p>- เนติบัณฑิต (๔ มิถุนายน ๒๕๕๓)</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๗ ปี ๑๑ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน ๒๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ๗ ปี ๑๑ เดือน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เป็นระยะเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน ๒๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๙</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้รับการประเมิน นางสาวณัฏฐา ท่วงรักษ์  
ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นิติกรชำนาญการ (ตำแหน่งที่ ชคส. ๑๒๑)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การควบคุมรักษาทรัพย์สินของสำนักงานเขตคลองสาน กรณี การทำสัญญาให้ยืมใช้คงรูปกับ  
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตคลองสาน  
ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
ขณะดำรงตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสาน

- กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
- กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำร่างสัญญาให้ยืมใช้คงรูป กรณีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตคลองสาน ยืมใช้ทรัพย์สิน  
ของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแล รักษา  
ทรัพย์สินมิให้เกิดความเสียหาย สูญหาย เสื่อมคุณภาพ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการทรัพย์สิน  
พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ

### ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำระบบข้อมูล ประวัติของผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ  
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

#### วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการลงโทษ เพิ่มโทษ แก่ผู้กระทำความผิด  
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันให้กับเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ  
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดในการบังคับใช้กฎหมายและใช้ดุลยพินิจ  
ในการปรับบทลงโทษ การเพิ่มโทษ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดความแตกต่าง เหลื่อมล้ำ ในกรณีผู้กระทำผิด  
มีพฤติการณ์อย่างเดียวกัน หรือกระทำความผิดซ้ำในพฤติการณ์เดียวกัน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม  
กับประชาชน